

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/๒๕๖๕



นร ๑๑๑๕/๒๕๖๕  
๑.๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 11991
รับที่(อีเมล) -
วันที่ 8 พ.ย. 2565 8:55น

## ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม

เรื่องที่ ..... ๕

๐๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และครั้งที่ ๔๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

- 8 พ.ย. 2565

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

**จัดเข้าวาระ...การทบทวน...**

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๕๖๓๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และครั้งที่ ๔๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงการต่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเรียนเสนอความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และครั้งที่ ๔๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจำเป็นต้องวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารผลลัพธ์การดำเนินงานดังกล่าวให้สาธารณชนและทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ

๒. เห็นควรให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ และครั้งที่ ๔๑ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสาระสำคัญได้เน้นย้ำ ส่งเสริม และต่อยอดความสัมพันธ์ในสามเสาหลักอาเซียน การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศนอกภูมิภาค ซึ่งล้วนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาการพัฒนายั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติของไทย ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

๓. เห็นควรให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามร่างเอกสารให้ความยินยอมต่อการภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยราชอาณาจักรสเปน

๔. เห็นควรให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างอาเซียนกับจีน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะ เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในสาขาที่สอดคล้องกับนโยบายที่มีความสำคัญสูงของประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ ด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ อย่างมีนัยสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ